



พร้อมขานเพ็ญ



บัวขาว ไชวกรระฆาก

# 'เตะกับหมอ' สร้างสังคมสุขภาพ ลุยเปลี่ยน 'คนไข้' ให้เป็น 'คนเข้ม'



เด็กตั้งใจฟังวิชาลูกหนัง



รวิทร์ เหมพูนุชราสินทร์

ได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และสร้างสวนสุขภาพ ช่วยเหลือผู้ป่วยและสร้างสังคมสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง กิจกรรมครั้งนี้ "บ๊ิกตัด" นายปิติภิรมย์ภักดี กรรมการ บจก.บุญรอดบริวเวอรี่ และประธานทีมฟุตบอลสิงห์ฮอลสตาร์ ได้รวมกลุ่มศิลปินดารานักแสดง, นักร้อง รวมถึงนักกีฬาสมัครเล่น ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านฟุตบอล ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาตลอด 5 ปี แต่ปีนี้มีความพิเศษด้วยการนำทีมสิงห์ฮอลสตาร์ มากำหนดภารกิจร่วมกับ 5 คณะแพทยศาสตร์

ผ่านพ้นไปแล้วเป็นสนามที่ 2 สำหรับการแข่งขันฟุตบอลสิงห์ฮอลสตาร์+5 มหาวิทยาลัยการแพทย์ เปลี่ยนคนไข้ให้เป็นคนเข้ม "เตะกับหมอ"

บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหิดล, ธรรมศาสตร์, ขอนแก่น, แม่ฟ้าหลวง และเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อระดมราย





ของ 5 มหาวิทยาลัยไทย

“เตะกับหมอ” สามามแรก สิงห์ฮอลสตาร์ พบ ทีมคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่แพท สเตเดียม และล่าสุดสามามที่ 2 สิงห์ฮอลสตาร์ ควลงแข่งกับ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ที่ลีโอ สเตเดียม โดยได้กระแสดอรับที่ดีต่อเนื่อง

ในงาน ดร.สาริต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมทีมคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ลงสามามร่วมทีมเดียวกับ “ดีเจฟุตบอล” พุดนิชัย เกษตรสิน ศิลปินนักแสดงชื่อดังที่ถือเป็น “เชชชธรรมศาสตร์” มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งสร้างสีสันเป็นอย่างมาก

ขณะที่ “สิงห์ฮอลสตาร์” นำทัพโดย “เต๋า” สมชาย เข็มกลัด ศิลปินนักแสดงชื่อดังที่สวมบทบาทกับต้นทีม ร่วมด้วยศิลปินคาราและนักกีฬาฮีโร่ อาทิ “บัวขาว” สมบัติ บัญชาเมฆ นักมวยไทยขวัญใจชาวไทย, แก้ว พงษ์

ประยูร อดีค้ำปิ่นฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ 2012

นอกจากนี้ยังมีคลินิกฟุตบอล โดยสต๊าฟโค้ชสโมสรฟุตบอลเชลซี จากประเทศอังกฤษ นำโดย เจมส์ การ์ดเนอร์ และ โรเบิร์ตแมททิว ซึ่งได้นำวิชาลูกหนังต้นฉบับที่ใช้ในอคาเดมีฟุตบอลของเชลซีจากดินแดนผู้ดี มาร่วมฝึกทักษะตัวเข้มให้กับเยาวชนไทยที่เตะตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละสามามมากกว่า 600 คน

ดร.สาริต รชม.สาธารณสุข กล่าวว่า ต้องขอบคุณ สิงห์ฮอลสตาร์ และคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ที่จัดกิจกรรมดี ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนคนไข้ให้เป็นคนเข้ม เพราะกระทรวงมีนโยบายหลักในการส่งเสริมให้คนทั้งประเทศได้หันมาออกกำลังกาย เพื่อมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วย ไม่ต้องไปหาหมอ และจะช่วยลดงบประมาณที่ใช้ในการรักษากว่า 190,000 ล้านบาทลงได้

“กิจกรรมนี้ก็มีคนคงช่วยกระตุ้นให้คนเกิดความตื่นตัวออกกำลังกายจริงจังสิ่งทำกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬามาเป็น 10 ปีแล้ว ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายในการส่งเสริมและป้องกันโรคด้วยการให้คนหันมาออกกำลังกาย หากมีเครือข่ายต่าง ๆ มาร่วมมือกันก็จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น”

ดร.สาริต กล่าว

นายวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บจก.บุญรอดบริวเวอรี่ กล่าว

ว่า เเตะกับหมอสสามามที่ 2 ได้รับความสนใจอย่างมาก นอกจากผู้ร่วมกิจกรรมแล้วก็มีน้อง ๆ นักศึกษา มาร่วมกันอย่าง

ก็กัก โดยสิงห์ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ใน 5 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นดูแลสุขภาพตัวเอง ไม่จำเป็นต้องรอให้เจ็บป่วยจนต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ขณะที่ “เต๋า” สมชาย เข็มกลัด กล่าวว่า กิจกรรมนี้เหมือนกับเป็นฟุตบอลประเพณีของทีมสิงห์ฮอลสตาร์ ส่วนสามามต่อ ๆ ไป เราก็จะมุ่งมั่นทำต่อไปทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการมีจิตใต้สำนึกที่ดี ทุกคนลงทุนลงแรงแสดงออกให้เห็น รวมทั้งยังมีคลินิกฟุตบอลจากโค้ชสโมสรเชลซีด้วย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี

สำหรับ “เตะกับหมอ” อีก 3 สามามประกอบด้วย สามามที่ 3 พบ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ที่สามาม อบจ.ขอนแก่น ในวันที่ 28 ก.ย. นี้, สามามที่ 4 พบ คณะแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ที่สิงห์ สเตเดียม จ.เชียงราย ในวันที่ 5 ต.ค. และปิดท้ายสามามสุดท้าย พบ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ที่สามามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 30 พ.ย.

เป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนในการเปลี่ยน “คนไข้” ให้กลายเป็น “คนเข้ม” ผ่านการ “เตะกับหมอ” ที่เชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปได้หันมาสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น